

ตัวชี้วัด	9. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมประจำวันพื้นฐาน
คำนิยาม	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้สูงอายุ หมายความว่าตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ● ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมประจำวันพื้นฐาน หมายถึง ได้จากการแบ่งตามกลุ่มศักยภาพ ซึ่งหมายถึง กลุ่มที่ 2 ช่วยเหลือและดูแลตนเองได้บ้าง (Partial Dependent) รวมกับ กลุ่มที่ 3 ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (Dependent) ซึ่งจะได้จากผลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้ง 3 ด้านได้แก่ (1) คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (2) คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes และ (3) การประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล ● การคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ หมายถึง หมายถึง การคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ รายละเอียดการคัดกรอง/ประเมิน เป็นไปตามแนวทาง “คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ” กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ดำเนินการถ่ายทอดไปยัง Aging manager และผู้ปฏิบัติระดับเขต, จังหวัด, อำเภอ, ตำบล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ในประเด็น <ul style="list-style-type: none"> - คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ - คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes - ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล
เกณฑ์เป้าหมาย	ไม่เกินร้อยละ 15 ของประชากรผู้สูงอายุ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้สูงอายุทุกคน (ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) ที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้ง 3 ด้านได้แก่ (1) คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (2) คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes และ (3) การประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล
วิธีจัดเก็บข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> - ผลจากรายงานในระบบข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (43 แฟ้ม) ที่หน่วยบริการใช้บันทึกข้อมูล - สรุปผลการประเมิน / คัดกรอง ผู้สูงอายุในพื้นที่ - สสจ. รวบรวมผลในภาพรวมจังหวัด แยกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้านฯ <p>การจัดเก็บ รวบรวม ติดตามและนิเทศโดยนักวิชาการพี่เลี้ยง (ด้านผู้สูงอายุ)</p>
แหล่งข้อมูล (วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 2. ทั้งประเทศ / รายเขต / อำเภอ / ตำบล / รายบุคคล <p>โดยการตรวจราชการโดยสำนักตรวจราชการกระทรวง และสำนักตรวจราชการกรมการแพทย์, การประเมินผลและติดตามคุณภาพข้อมูล, การนิเทศ, สุ่มสำรวจ</p>
รายการข้อมูล 1.	A = จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมประจำวัน ที่ได้รับการประเมิน ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล (ADL แล้วอยู่ใน กลุ่ม 2 รวมกับกลุ่ม 3)
รายการข้อมูล 2.	B1 = ผู้สูงอายุทุกคน (ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) ที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้ง 3 ด้านได้แก่ (1) คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (2) คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes และ (3) การประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล

รายการข้อมูล 3.	B2 = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่					
สูตรการคำนวณ 1.	$A/B1 \times 100$					
สูตรการคำนวณ 2.	$B1/B2 \times 100$					
ระยะเวลาการประเมินผล	ปีละ 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1 และ 3					
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.			
			2552	2556	2557	2558
	ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมประจำวันพื้นฐาน (กลุ่ม 2,3) ที่มา: 4 th National Health Examination Survey, 2009	ร้อยละ	15.5	-	-	-

เกณฑ์การประเมิน :

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
ดำเนินการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุในพื้นที่ ร้อยละ 80	ดำเนินการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ ครบทุกคน	สรุป/สังเคราะห์/วิเคราะห์ผลการดำเนินงานทั้งปี	-

วิธีการประเมิน :

1. เขต สจ. ผลักดันและสร้างความเข้าใจขั้นตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของนโยบาย
2. ทีมสำรวจความก้าวหน้า/ยุทธวิธีในการดำเนินงาน
3. สรุปผลการประเมิน ADL ของผู้สูงอายุในพื้นที่(ตำบล/อำเภอ/จังหวัด/เขต) โดยใช้แบบการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ดังรายละเอียดปรากฏในคู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ฉบับบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557
4. คำนวณอัตราส่วนของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน รายตำบล อำเภอ จังหวัด เขต และภาพรวมทั้งประเทศ โดยนักวิชาการพี่เลี้ยง (ด้านผู้สูงอายุ) ของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

เอกสารสนับสนุน :

1. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
3. คู่มือแนวทางการจัดตั้งและดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ปี 2556
4. คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ฉบับบูรณาการปี 2557 กระทรวงสาธารณสุข

	<p>หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ 3 – 4 ได้ที่ http://agingthai.dms.moph.go.th/agingthai/ หรือติดต่อกับ นักวิชาการพี่เลี้ยง (ด้านผู้สูงอายุ) ที่รับผิดชอบแต่ละเขตได้โดยตรง เพื่อขอเอกสารคู่มือตามความจำเป็นของพื้นที่ได้โดยตรง</p>
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	<p>สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร./โทรสาร 02-5918277 E-mail : piyanut.igm@hotmail.com</p>
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ	<p>1. นายแพทย์ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ โทร. 02 591 8277 มือถือ 086-776 0768 Email: drprapun@yahoo.com</p> <p>2. นักวิชาการพี่เลี้ยง (ด้านผู้สูงอายุ) อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูล/แนวทางการดำเนินงานรับผิดชอบเขตละ 1 คน (เอกสารแนบ 2)</p>
ผู้รายงานผลการดำเนินงาน	<p>1. นางสาวปิยะนุช ชัยสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โทร. 02 591 8277 มือถือ : 0870904560 Email: piyanut.igm@hotmail.com</p> <p>2. นายพินิจ เอิบอิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โทร. 02 591 8277 มือถือ : 0846811567 Email: piniterbim@gmail.com</p>